

Bangkok Halal 2018 ตอกย้ำศักยภาพ กรุงเทพฯ

เมืองท่องเที่ยวฮาลาล เป็นมิตรกับนักท่องเที่ยวมุ

สลิม



ภาคเอกชนมุสลิมเตรียมจัดงาน Bangkok Halal 2018 หรือ มหกรรมฮาลาลกรุงเทพฯ ครั้งที่ 6 ในวันที่ 16 – 19 กุมภาพันธ์ 2561 ณ สนามกีฬาหัวหมาก กรุงเทพฯ

สถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมยาตีทีวี โดยมูลนิธิศรัทธาชนเพื่อการศึกษาและเด็กกำพร้า ได้จัดงาน Bangkok Halal มหกรรมอาหาร สินค้า บริการ และการท่องเที่ยวฮาลาล ใหญ่ที่สุดในประเทศ ขึ้นอีกครั้ง หลังจัดต่อเนื่องมาแล้วห้า ครั้ง มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมพัฒนาศักยภาพของภาคธุรกิจและบริการฮาลาลให้มีความสามารถในการแข่งขันเพิ่มมากขึ้น และยังเป็นการสร้างเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวชาวมุสลิมจากทั่วโลกที่เดินทางมายังประเทศไทย

ปัจจุบันผลิตภัณฑ์อาหาร สินค้า และบริการฮาลาลมีความสำคัญต่อเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจของประเทศเป็นอย่างมาก เนื่องจากประชากรมุสลิมในโลกมีจำนวนสูงถึง 2,000 ล้านคน กระจายอยู่ใน 150 ประเทศทั่วโลก

ประเทศไทยโดยเฉพาะกรุงเทพมหานครเป็นหนึ่งในมหานครสำคัญที่ชาวมุสลิมเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวปีละหลายล้านคน นอกจากนี้กรุงเทพมหานครยังได้รับการโหวตจากชาวมุสลิมทั่วโลกว่าเป็นหนึ่งในเมืองท่องเที่ยวฮาลาลที่ดีที่สุดโลกอีกด้วย

กรุงเทพมหานครยังเป็นเมืองที่มีชาวมุสลิมอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก มีมัสยิดและชุมชนกว่า 200 แห่ง ชาวมุสลิมกรุงเทพฯมีประวัติศาสตร์ที่เชื่อมโยงร้อยรัด มีความผูกพันและเป็นส่วนหนึ่งกับการเติบโตของกรุงเทพมหานครมาช้านาน ทั้งในด้านการปกครอง การศึกษา ประเพณี วัฒนธรรม และการท่องเที่ยว จากอดีตจวบจนปัจจุบัน นอกจากนี้มุสลิมในประเทศไทยยังได้ประยุกต์ศิลปะ วัฒนธรรม รวมไปถึงอาหารของชาวไทยกับหลักฮาลาลของชาวมุสลิมให้เข้ากันได้อย่างลงตัว จนกลายเป็นเสน่ห์และประสบการณ์อันล้ำค่าที่หาไม่ได้ในประเทศอื่น

Bangkok Halal ทั้งห้าครั้งที่ผ่านมาได้รับการยกย่องว่าประสบความสำเร็จอย่างงดงามทั้งในด้านของรูปแบบการจัดงาน กิจกรรมภายในงาน รวมไปถึงจำนวนผู้ประกอบการและผู้เข้าร่วมงานที่เข้ามามีส่วนร่วมกันอย่างคึกคัก และได้รับความร่วมมือจากหลายภาคส่วนทั้งหน่วยงานรัฐและเอกชน

นอกจากนี้ งาน Bangkok Halal ยังแสดงให้เห็นถึงศักยภาพและความพร้อมในการเป็นศูนย์กลางฮาลาลของ

ประเทศไทย จนได้รับความสนใจจากนักธุรกิจและนักลงทุนจากหลากหลายประเทศ คณะผู้จัดจึงได้จัดงานขึ้นอีกครั้งในปีี้ โดยมุ่งหวังที่จะสร้างความร่วมมือกับทุกภาคส่วนเพื่อส่งเสริม สนับสนุน ผลักดันผู้ประกอบการและนักธุรกิจมุสลิมไทยให้มีศักยภาพการแข่งขันในระดับประเทศและระดับโลก ภายใต้แนวคิด “Muslim Friendly Destination”